

**โครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา**  
**ภายใต้โครงการ “เครือข่ายคุณธรรม บวร”**  
**ณ วัดแคใน และโรงเรียนวัดแคใน ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี**  
**(กิจกรรมมิติทางศาสนา)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

\*\*\*\*\*

**หลักการและเหตุผล**

ในสถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินงานมีการแข่งขันในมิติต่าง ๆ เช่น มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านการเมือง มิติทางการศึกษา รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อันนำมาซึ่งแตกแยกทางความคิด ก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถึงเป็นเช่นนี้ต่อไป ก็อาจจะนำพาให้การทำงานในสังคมไทยติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกัน ทางออกวิกฤตการณ์ดังกล่าว ควรต้องส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ให้ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ การพัฒนาบุคลากรจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์

ดังนั้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้จัดทำ “โครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา กิจกรรมมิติทางศาสนา และ กิจกรรมเครือข่ายคุณธรรม บวร” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขึ้น

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ

**กลุ่มเป้าหมาย**

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๔๔ คน

**วิธีการดำเนินงานโครงการ**

๑. จัดทำแผนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ณ วัดแคใน และโรงเรียนวัดแคใน ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

๓. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความพอเพียง และการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

#### ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๖

#### งบประมาณ

-ไม่มี-

#### ผู้รับผิดชอบ


คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมฯ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวัน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวภัทราพร อารีย์ชน)  
คณะทำงานและเลขานุการ